

คณะกรรมการบริหาร จปร.26 ปี 2558 - 2559

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จปร.26

พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ
พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร

พล.อ.กัณฑ์พล ปทุมลังการ์
พล.ท.ยุทธนา กล้าการยุทธ

พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน
พล.ท.สุระพันธุ์ อินทรบัวศรี

คณะกรรมการบริหาร จปร.26

พล.อ.ไพบูลย์ คัมฉายา ประธานกรรมการบริหารฯ
พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองประธาน
พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธาน
พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ รองประธาน
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา รองประธาน
พล.อ.วลิต โรจนภักดี รองประธาน

พล.ท.อำนาจ รัตนทานพ กรรมการ
พล.ต.เดชา เดชะชาติ กรรมการ
พล.ต.นพวงศ์ สุรวีชัย กรรมการ
พล.ต.ประทีป ถวิลทรัพย์ กรรมการ
พล.ต.สรานวัตร ประดิษฐ์พงษ์ กรรมการ
พล.ต.สิทธิพร ศรีสุขโข กรรมการ
พ.อ.ภคิน ธิเปยสวน กรรมการ
พล.อ.พนา ถนอมสิงห์ กรรมการและเลขานุการฯ

ฝ่ายเลขานุการ จปร.26

พล.อ.พิสุทธิ์ เปาอินทร์ เลขานุการ
พล.อ.พนา ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ
พล.อ.วิไลชัย แจ่มประจักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
พล.ท.วสันต์ สุริยมงคล ผู้ช่วยเลขานุการ
พล.ท.ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขานุการ
พล.ท.ทศพร ศิลปาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ
พล.ท.วรเทพ บุญอรียะ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการรายได้

พล.ท.ชาติอุดม ดิตถะสิริ ประธานฯ
พล.ท.วิวรรธน์ สุชาติ รองประธานฯ
พล.อ.นันทพล จำรัสโรมรัน กรรมการ
พล.อ.สมพงศ์ มุกดาสกุล กรรมการ
พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ กรรมการ
พล.ท.เกรียงไกร ชัยชุมพร กรรมการ
พล.ท.ยุทธนา กล้าการยุทธ กรรมการ
พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร กรรมการ
พล.ท.สถาพร สีมาสุรรักษ์ กรรมการ
พล.ท.สุรไกร จิตุมาศ กรรมการ
พล.ท.อภิชัย หงษ์ทอง กรรมการ
พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข กรรมการ
พล.ท.สิริศักดิ์ วรเจริญ กรรมการ
พล.ต.ชาติชายพัญ์ สุคนธ์สิงห์ กรรมการ
พล.ต.ชนดล สุรารักษ์ กรรมการ
พล.ต.บรรณวัฒน์ มาโกมล กรรมการ
พ.อ.ยศพล มีพรหม กรรมการ
พ.อ.ดร.ประเสริฐ ชูแสง กรรมการและเลขานุการฯ

ฝ่ายเหรียญกษาปณ์

พล.อ.วสุ เพ็องสำรวจ เหรียญกษาปณ์
พล.ต.นพดล สร้อยสยาม ผู้ช่วยเหรียญกษาปณ์
พล.ต.พิพัฒน์ เจริญบุบผา ผู้ช่วยเหรียญกษาปณ์

คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ

พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร ประธานฯ
พล.ท.อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒน์ รองประธานฯ
พล.ท.ก้องเกียรติ พลพันธ์ กรรมการ
พล.ท.พิชิต พินิตตานนท์ กรรมการ
พล.ท.วสันต์ สุริยมงคล กรรมการ
พล.ท.สุพจน์ สุวรรณเตมีย์ กรรมการ
พล.ต.ทรงศักดิ์ สหสมโชค กรรมการ
พล.ต.อัคร ทิพโรจน์ กรรมการ
พล.ท.วรเทพ บุญอรียะ กรรมการและเลขานุการฯ

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

พล.อ.ธานี รักเรือง ประธานฯ
พล.ต.จุลพจน์ อิศระรงค์ รองประธานฯ
พล.ท.กฤติเดช ภูมิเรศทศสุนทร กรรมการ
พล.ท.ธรรมบุญ ทรัพย์สำรวม กรรมการ
พล.ท.ประพัฒน์ เอกโพธิ์ กรรมการ
พล.ท.บัณฑิตวิทย์ โรจนวิภาต กรรมการ
พล.ท.ไพโรจน์ รวยลาภ กรรมการ
พล.ต.บัญชา พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ
พล.ต.นพรัตน์ แป้นแก้ว กรรมการ
พล.ต.ศุภรงค์ ระลึกลมุล กรรมการ
พ.อ.ดร.ประเสริฐ ชูแสง กรรมการ
พ.อ.นริช รมยเวศม์ กรรมการ
พล.ต.ทิวะพร ชะนะพะเนา กรรมการและเลขานุการฯ

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

พล.อ.เด่นดวง ทิมวัฒนา ประธานฯ
พล.อ.ชวลิต ชุนประสาน รองประธานฯ
พล.อ.วินัย ยวดยิ่ง กรรมการ
พล.อ.ธนา วิทวิทยโรจน์ กรรมการ
พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ กรรมการ
พล.ท.กรยุทธ วัฒนวรังกุล กรรมการ
พล.ท.ชัย พรจิรกันต์ กรรมการ
พล.ท.ชัยกร ประเสริฐสุข กรรมการ
พล.ท.ชัยยุทธ พร้อมสุข กรรมการ
พล.ท.นิวัติชัย ถนอมธรรม กรรมการ